



การฝึกอบรม “กฎหมายแพ่งและกระบวนวิธีพิจารณา : ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายญี่ปุ่น”



เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายอติคม อินทุพุดติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “กฎหมายแพ่งและกระบวนวิธีพิจารณา : ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายญี่ปุ่น” โดยจัดการฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ 12 – 13, 19 – 20 และ 26 – 27 สิงหาคม 2560 และจัดการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยริทซ์เมคัง ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 2560 การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2560 ประธานศาลฎีกาและผู้แทนศาลยุติธรรมไทย ได้เดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเจรจาจัดทำความตกลงทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากรให้แก่ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมไทยกับมหาวิทยาลัยริทซ์เมคัง ประเทศญี่ปุ่น ต่อมาสำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยริทซ์เมคังจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถให้แก่ข้าราชการตุลาการ จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับศาลยุติธรรมไทยให้มีบทบาทในระดับสากล

กิจกรรม “อบรมความรู้เกี่ยวกับการขอล้อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชน”



วันที่ 16 สิงหาคม 2560 กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรม “อบรมความรู้เกี่ยวกับการขอล้อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชน” ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คู่ความ ผู้ประกัน ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการขอล้อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน โดยมีจำเลย นายประกัน พนักงานคุมประพฤติ ตำรวจ หนายความ เจ้าพนักงานที่ดิน และเครือข่ายชุมชนรวมจำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมายให้นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และร่วมอภิปรายกับนายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะประจำสำนักประธานศาลฎีกา และนายศุภกิจ แยมประชา ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวคิดใหม่ในการขอล้อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีบังคับคดีผู้ประกันของศาลยุติธรรม

การอบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นสูง”



เมื่อวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2560 สำนักส่งเสริมงานตุลาการจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลักสูตร “ประกาศนียบัตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นสูง” ณ โรงแรมเดอะบาชาร์ แบงค็อก กรุงเทพมหานคร การอบรมเพื่อให้ผู้ประนีประนอมที่มีประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้เพิ่มพูนทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่ผู้ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนแล้ว รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้ประนีประนอม อันถือเป็นการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ตลอดจนวัฒนธรรมในการระงับข้อพิพาทของแต่ละท้องถิ่น เพื่อนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน และเป็นการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบและแนวทางเดียวกัน โดยมีผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศ และผู้ประนีประนอมดีเด่นจากศาลต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 40 คน เข้าร่วมการอบรม ในการนี้ นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมกิจกรรม “ทำความดีฯ”



เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ทำความดีน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” แจกอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณท้องสนามหลวง

กำหนดเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 และภาค 7 วันที่ 1 ตุลาคม 2560

สำนักแผนงานและงบประมาณ แจ้งว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้เปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 และภาค 7 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป